

แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ตระหนักถึงหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์โดยยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยผลักดันและสนับสนุนการบริหารจัดการที่ยึดการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการที่คำนึงถึงบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) อันเป็นผลต่อการเพิ่มมูลค่าที่ดีในการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์และผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว

บริษัทจึงได้จัดให้มีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในกระบวนการดำเนินงานอย่างยั่งยืนและปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ การระบุปัจจัย มาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติอ้างอิงและมาตรวัดผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของแผนเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม



ระยะที่ 1
ปี 2564

จัดทำนโยบายและแนวทางเพื่อรองรับการปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงมาตรฐานของความยั่งยืนสากลเป็นหลัก



ระยะที่ 2
ปี 2565-2567

จัดรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานควบคู่กับปรับปรุง/พัฒนาให้แนวโน้มของผลลัพธ์ไปในทิศทางที่ดี



ระยะที่ 3
ปี 2568 เป็นต้นไป

พัฒนาต่อยอดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้สะท้อนไปสู่ผลการดำเนินงานในงบการเงินที่วัดผลได้

ปัจจัยหลัก มาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติอ้างอิง และมาตรวัดผลที่สำคัญด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ระบุปัจจัยหลักที่สำคัญต่อความยั่งยืน ควบคู่กับการกำหนดมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้

ตารางระบุปัจจัย มาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติอ้างอิง และมาตรวัดผล

ลำดับ	ปัจจัย	มาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติอ้างอิง	ปริมาณหน่วยวัด*
1.	การลดก๊าซเรือนกระจก	TCFG: GHG protocol-based Sector Guidance	ตันคาร์บอนไดออกไซด์
2.	การจัดการด้านพลังงาน	ISO 50001, LEED	กิโลวัตต์-ชั่วโมง
3.	การจัดการด้านน้ำ	ISO/DIS 24526, ISO 140046	ลูกบาศก์เมตร
4.	การลดขยะ ของเสีย และมลพิษ	ISO 14001	กิโลกรัม และ/หรือ ตัน

หมายเหตุ

*ปริมาณหน่วยวัด มีการวัดผลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนา ในอัตราส่วนต่อยอดขาย หรือ หน่วยการผลิต หรือ พื้นที่ หรือ จำนวนพนักงาน หรือ EBITDA



ทั้งนี้บริษัทมีความประสงค์และความตั้งใจที่จะดำเนินการตามนโยบายเพื่อความยั่งยืนในการบริหารจัดการ โดยสะท้อนไปยังผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ/หรือกองทรัสต์ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท พร้อมทั้งจะสื่อสารและเปิดเผยนโยบาย ความคืบหน้าในการดำเนินงาน และ/หรือ ผลลัพธ์ของการดำเนินการผ่านทางรายงานประจำปีของกองทรัสต์ และเว็บไซต์ www.allyreit.com